

## Lá thư gửi Thầy

Kính thưa Thầy,

Trước hết con xin kính lời thăm hỏi sức khỏe Thầy và gia quyến được an khang. Con là học trò cũ của Thầy từ hơn 30 năm trước. Hồi còn nhỏ học trò cứ hay xưng "em" với Thầy dạy của mình. Nửa đời người mới thấy thật ấm áp khi được xưng con với Người Thầy mà mình hết lòng kính trọng.

Thưa Thầy, con là Hồ Văn Phương, học lớp Đức ngữ đầu tiên tại Trường Petrus Ký trong các năm 1968-71. Bạn cùng lớp với con có 6 đứa, gồm Nguyễn Viết Dũng luôn đứng nhất lớp, Hùng, Hoa, Hồng và một bạn nữa con không nhớ tên. Suốt 3 niên học con luôn đứng hạng 3, không sao vượt qua được Dũng và Hoa !

Sau khi đậu Tú tài 2, con vào học Faculté des Sciences de Saigon 1 năm để lấy chứng chỉ SPCN (Lý Hóa Vạn vật), rồi mùa hè đỗ lữa 72 con may mắn đậu vào Đại học Y Khoa nên khởi phải bị động viên đi lính. Lúc này con biết bạn Hồng đi Không quân, các bạn khác ngoài Dũng đi du học, thì con không biết tin. Nghe bạn cùng lớp báo hiện nay Dũng cũng đang ở Đức.

Hồi đó mỗi lần gặp con Thầy đều khuyên cố tìm cách đi du học. Con hiểu và rất cảm ơn những lời khuyên của Thầy nhưng ước mơ của con đâu thể thực hiện : Con phải đi dạy kèm và cả làm thuê mới có tiền học đại học. Con tốt nghiệp Bác sỹ năm 1978 và được phân công làm việc ở những nơi rất xa Sài Gòn. Đến năm 1992 vì quá khó khăn nên con xin nghỉ việc và về lại Sài Gòn. Thời may lúc đó có Công ty Carl Zeiss qua Việt Nam tuyển người (Bác sỹ) làm đại diện kinh doanh trang thiết bị y tế, con trúng tuyển và làm công việc này đến nay.

Carl Zeiss là công ty chuyên sản xuất các thiết bị quang học tại Đức, có nhà máy tại Oberkochen và Jena, chắc Thầy có biết. Thật ra con không có quan hệ gì nhiều với bên Đức vì Headquarter của vùng Đông Nam Á đóng tại Singapore, chỉ khi có các lớp huấn luyện mới có người Đức qua nhưng chỉ nói tiếng Anh. Họ hay nói đùa rằng Zeiss nên đọc là Jein, nghĩa là không Ja mà cũng không Nein, hay vừa là Ja vừa là Nein cũng được.

Thưa Thầy, cách nay vài tháng tình cờ một số bạn cùng khóa 64-71 ở Mỹ, Pháp, Úc v.v. có làm một Petrus Ký Alumni Group để các bạn có thể liên lạc trò chuyện với nhau qua thư điện tử, con nhờ các bạn ấy cố giúp tìm tin tức của Thầy. Con rất mừng khi được biết Thầy vẫn bình an.

Đọc các bài viết về Thầy trên trang Web của Hội Ái Hữu Petrus Ký tại Đức, con thật hãnh diện đã là học trò của Thầy, người Thầy đã dạy cho con một điều quý giá nhất trong cách sống - "Luôn luôn tận tụy với công việc".

Nhìn hình thấy Thầy đã già nhiều, tóc đã bạc trắng nhưng gương mặt Thầy không chút xa lạ với tâm tưởng của con : Thầy vẫn nhìn con, nhìn đám học trò như muốn dạy thêm nhiều điều, Thầy dường như vẫn chưa hài lòng.

Con thành tâm chúc Thầy luôn mạnh khỏe và luôn có niềm vui trong lúc tuổi già. Bây giờ đã có thể liên lạc thuận tiện, con sẽ thường viết thư thăm Thầy.

Kính chào Thầy

Hồ Văn Phương